



## กรุงเทพประกันภัย

### สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงมากกว่า 70 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้แนวทางการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

“ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการในปี 2561

“ในส่วนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 นี้ก็ถือว่าแนวโน้มในการทำธุรกิจมีการขยายตัวขึ้นมาสอดคล้องกับการเติบโตในภาพรวมของธุรกิจปีแรก แล้วก็เติบโตขึ้นมาสัก 2% เศษๆ แต่ก็เชื่อว่าจนถึงผลในสิ้นปีก็น่าจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายสอดคล้องกับภาพรวมในการเติบโตซึ่งก็ได้เรียนให้ทราบ ซึ่งปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าเราจะเติบโตสักประมาณ 5 ปีเศษๆ เป็นเบี้ยประกันภัยรวบรวมอยู่ที่ 16,800 ล้านบาท

สำหรับ CSR ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย เชื่อว่าเรามีแนวทางในการตอบแทนสังคมเพื่อพัฒนาธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งกรุงเทพประกันภัยก็ได้มีแนวทางในการพัฒนาสังคมธุรกิจต่างๆ เศรษฐกิจต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย เราครบรอบการดำเนินธุรกิจ 70 ปี แล้วก็เป็นที่กิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 ซึ่งภาพรวมที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษา ทางด้านการดูแลสุขภาพอนามัย นอกจากนั้นแล้วกรุงเทพประกันภัยก็ยังดำเนินโครงการเรื่องของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งเราดำเนินการมาเป็นเวลา 30 กว่าปี รวมไปถึงการสนับสนุนทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทุนของมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมไปถึงสนับสนุนทุนให้กับโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เป็นโครงการที่เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับทาง ‘ดาราเดลี’ มาโดยตลอด แล้วเชื่อว่าดาราเดลีไม่ใช่เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ดาราเดลีก็ได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือสังคม เข้าไปดูแลสังคมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปีนี้ก็ทราบว่าดาราเดลีได้ดำเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 คือครบรอบ 14 ปีเต็มก็ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในปีนี้ กรุงเทพประกันภัยก็มีความยินดีที่จะเข้าไปร่วมในกิจกรรม แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราได้เข้าไปร่วมนั้นจะไปถึงผู้ที่ต้องการ แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ผ่านกิจกรรมที่ดาราเดลีได้วางไว้”



ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

